



25 พฤษภาคม 2558

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "การทำวิจัยด้านการสอนภาษาญี่ปุ่น รุ่นที่ 4"
เรียน ผู้อำนวยการ/ หัวหน้าหมวด/ หัวหน้าสาขา/ หัวหน้าภาค/ อาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่น
สิ่งที่ส่งมาด้วย ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ

สมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทยจะจัดโครงการ "การทำวิจัยด้านการสอนภาษา ญี่ปุ่น รุ่นที่ 4" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการทำวิจัยด้านภาษาญี่ปุ่น การเปรียบเทียบภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่น การสอนภาษาญี่ปุ่น หรือด้านสังคมวัฒนธรรมญี่ปุ่น และเพื่อให้สามารถนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการขอตำแหน่งทางวิชาการได้ ทางสมาคมฯ จะจัดหาผู้ทรงคุณวุฒิด้านการทำวิจัยมาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อทำให้การทำวิจัยครั้งนี้มีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

- 1 เป็นสมาชิกสมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย สำหรับผู้สนใจที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคมฯ สามารถสมัครเป็นสมาชิกโดยดาวน์โหลดใบสมัครได้จาก <http://www.jtat.info/apply.php>
- 2 มีความสนใจด้านการทำวิจัยและมีแผนงานวิจัย หรือ หัวข้อการวิจัย ที่จะนำเสนอเพื่อให้ทางสมาคมฯ พิจารณาและจัดอาจารย์ที่ปรึกษาที่เหมาะสมกับงานวิจัยของท่าน
- 3 เพื่อให้การทำงานวิจัยเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดได้อย่างต่อเนื่อง และในท้ายที่สุดสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้ ผู้วิจัยจะต้องสามารถรายงานความก้าวหน้าของงานวิจัยทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาของการทำวิจัย โดยครั้งที่ 1 ตุลาคม 2558 ครั้งที่ 2 เมษายน 2559 ครั้งที่ 3 ตุลาคม 2559 และครั้งสุดท้ายนำเสนอผลงานวิจัยพร้อมทั้งส่งรายงานวิจัยภายในเดือนมิถุนายน 2560

ระยะเวลาการทำวิจัย

เริ่มจากเดือนกรกฎาคม 2558 – มิถุนายน 2560 รวมระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ

ผู้เข้าร่วมจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายรวม 8,000 บาท (เป็นค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา ฯลฯ) โดยโอนเข้าบัญชีสมาคมฯ งวดที่ 1 จำนวน 4,000 บาท เมื่อได้รับการตอบรับเข้าร่วมโครงการจากทางสมาคมฯ และโอนงวดที่ 2 จำนวน 4,000 บาท ภายในเดือนกรกฎาคม 2559

ระยะเวลาการรับสมัคร

ส่งใบสมัครพร้อมรายละเอียดต่าง ๆ ที่แนบมาด้วยนี้มาทางอีเมลที่ jtatmember@gmail.com **ภายในวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2558** และหากต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่ อ.สุนทรี คันธรรมพันธ์ jtatmember@gmail.com

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(รศ.ดร.สุนทรีย์รัตน์ เนียรเจริญสุข)

นายกสมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย